

## BÀI THAM LUẬN

### **Chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa**

(Tài liệu Phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ngành tài nguyên và môi trường)

- Kính thưa Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
- Kính thưa Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành.
- Thưa toàn thể quý vị đại biểu tham dự Hội nghị!

Được sự phân công của Ban Tổ chức hội nghị. Tôi xin trình bày tham luận liên quan đến Chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu.

Khánh Hòa là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ có Diện tích tự nhiên là 5.197km<sup>2</sup> (kể cả các đảo, quần đảo), với vùng biển rộng gấp nhiều lần đất liền. Khánh Hòa là một trong những tỉnh có đường bờ biển đẹp của Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km tính theo mép nước với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và xa bờ, trong đó quần đảo Trường Sa có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng.

Trong bối cảnh công tác bảo vệ môi trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn; Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, với phương châm không đánh đổi môi trường bằng sự tăng trưởng và phát triển kinh tế trước mắt. Đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm chỉ đạo và đã có nhiều biện pháp, chính sách cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tỉnh nhằm triển khai các giải pháp phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ môi trường vì một tương lai xanh.

## **1. Về việc triển khai chủ trương, chính sách liên quan đến Chiến lược phát triển kinh tế biển**

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đồng thời, đã lồng ghép nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW vào các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Ngoài ra, với lợi thế về vị trí, điều kiện tự nhiên cho phát triển kinh tế biển của địa phương, Khánh Hòa đã nhận được sự quan tâm từ Trung ương, ban hành các chính sách trong đó có nội dung liên quan đến thúc đẩy và phát triển kinh tế biển hiện nay. Cụ thể:

+ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

+ Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/8/2022, trong đó có nội dung xây dựng phát triển kinh tế biển theo hướng phát triển nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, nhất là nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường;

## **2. Kết quả cơ bản đã đạt được trong thời gian qua**

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu.

Với những chủ trương, chính sách nêu trên đã mở ra cơ hội mới và tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, nhất là kinh tế biển. Kết cấu hạ tầng vùng biển và đô thị ven biển từng bước được đầu tư. Hệ thống điện lưới quốc gia ven biển đã được chú trọng đầu tư, cải tạo và nâng cấp. Công tác bảo vệ môi trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tài nguyên và môi trường biển ổn định. Điều kiện sống của người dân vùng biển từng bước được cải thiện; phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh vùng biển; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, an ninh biển đảo được giữ vững. Công tác phối hợp, gắn kết với các tỉnh bạn ở khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung trong thời gian qua cũng được phát triển và tăng cường.

- Khánh Hòa đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế đảo tại các xã đảo phù hợp với lợi thế vùng đảo của Khánh Hòa như: du lịch, dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác hải sản... Trong đó, du lịch biển đảo theo hướng sinh thái kết hợp với bảo vệ môi trường.

- Khánh Hòa luôn đề cao công tác truyền thông liên quan đến biển và hải đảo; nâng cao nhận thức của người dân và định hướng cho người dân, các tổ chức trong hoạt động phát triển kinh tế gắn liền với biển đảo nhưng luôn đảm bảo công tác bảo vệ môi trường. Đây là một nhiệm vụ mà tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

### **3. Định hướng trong giai đoạn mới với lợi thế về biển và phát triển kinh tế biển của tỉnh Khánh Hòa.**

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu.

Việc định hướng trong giai đoạn mới lợi thế biển và phát triển kinh tế biển trong phát triển của tỉnh: đã được UBND tỉnh cùng các ngành, cơ quan chuyên môn và các địa phương trên địa bàn tỉnh nhìn nhận, đánh giá, nghiên cứu và đưa vào quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023. Với mục tiêu:

+ Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển với kinh tế biển là nền tảng; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics, phát triển đột phá vùng ven biển.

+ Đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển.

+ Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế biển như hải dương học, công nghệ đại dương, công nghệ sản xuất giống thủy sản, công nghệ nuôi trồng và chế biến thủy sản, vaccine và sinh phẩm y tế, ứng dụng công nghệ vào dịch vụ du lịch...

+ Tầm nhìn đến năm 2050: Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á; phấn đấu trở thành một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu của châu Á với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

+ Nghiên cứu xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

+ Khu vực vịnh Vân Phong: trở thành một trung tâm kinh tế biển hiện đại, phát triển khu vực Bắc Vân Phong trở thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; định hướng lâu dài phát triển khu phi thuế quan và cảng trung chuyển quốc tế khi có đủ điều kiện. Khu vực Nam Vân Phong trở thành trung tâm công nghiệp gắn với cảng biển, là khu vực tập trung phát triển các khu công nghiệp, công nghiệp năng lượng tái tạo, chế biến dầu khí, đóng tàu, dịch vụ logistics, dịch vụ vận tải biển và các ngành công nghiệp phụ trợ,... cùng với các dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch ven biển.

+ Khu vực vịnh Cam Ranh: trở thành vùng trọng điểm về kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu.

Vừa rồi là một số nội dung trình bày tham luận liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế biển gắn liền với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa cũng như các địa phương có biển mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương về mặt chính sách cho công cuộc vươn mình ra biển lớn.

Kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, kính chúc đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và địa phương và toàn thể các quý vị đại biểu tham dự hội nghị luôn mạnh khỏe và bình an!

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!